

ข่าวจาก หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ
ฉบับวันพุธที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2566

สถานการณ์ยางในไตรมาส 3 รอความหวังเศรษฐกิจจีนฟื้นตัว



นางสาวอิวิณ์ แดงกนิษฐ์ ผู้อำนวยการฝ่ายเศรษฐกิจ ยาง การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เผยถึงสถานการณ์ ยางในไตรมาสที่ 3/2566 ว่าปรากฏการณ์เอลนีโญที่มี แนวโน้มยาวนานขึ้นจะส่งผลกระทบต่อผลผลิตยางและพืชทุกชนิด ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่งผลให้เกิดไฟไหม้พื้นที่

การเกษตร ผลผลิตต่อไร่ของยางพาราลดลง นอกจากนี้แม้จะมีฝนตกมาบ้าง แต่อุณหภูมิที่สูงขึ้น น้ำยางจึงออกน้อยกว่าปกติ โดยคาดว่าผลผลิตยางพารามีแนวโน้มลดลงประมาณร้อยละ 2 ไปจนถึงปี 2568 ทำให้เกิดภาวะอุปทานขาดแคลน แม้จะยังมีปริมาณยางในสต็อกของโลกคงเหลือ อยู่ แต่ในระยะถัดไปหากแนวโน้มยางในสต็อกลดลง ประเทศผู้ซื้อหันมานำเข้าเพิ่มขึ้น อาจ กลายเป็นปัจจัยหนุนต่อราคายางและส่งผลกระทบต่อราคาปรับตัวสูงขึ้นได้



สำหรับตัวเลขผลผลิตยางสะสมตั้งแต่เดือน มกราคมถึงมิถุนายนปีนี้ ในประเทศผู้ผลิตยางลดลงเมื่อ เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ขณะที่การส่งออก ลดลงจากการชะลอตัวของสถานการณ์เศรษฐกิจของ ประเทศคู่ค้าสำคัญของไทยทั่วโลก โดยมูลค่าการส่งออก

ยางพาราแปรรูปสะสมระหว่างเดือนมกราคมถึงมิถุนายน ลดลงร้อยละ 21 เมื่อเทียบกับช่วง เดียวกันกับปีที่ผ่านมา ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางสะสมในช่วงเดียวกันลดลงร้อยละ 8.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีที่ผ่านมา พร้อมคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจทั่วโลกมีแนวโน้มชะลอ ตัวลงในครึ่งหลังของปี 2566 จากแรงกดดันด้านราคา เงินเฟ้อ และอัตราดอกเบี้ย สวนทาง กับการผลิตยางรถยนต์ 410.7 ล้านเส้น และยางรถบรรทุกของโลก 47.9 ล้านเส้น ในช่วงเดือน มกราคมถึงมีนาคม 2566 หรือมีอัตราเติบโตร้อยละ 0.7 และ 1.2 ตามลำดับ

อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยบวกจากหลายประเทศ มีการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเยอรมนีมีมาตรการจัดสรร งบประมาณเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเซมิคอนดัก เตอร์ จัดสรรเงินงบประมาณ 2 หมื่นล้านยูโร ให้บริษัท ทั้งในประเทศและต่างประเทศภายในปี 70 และสหรัฐฯ จัดสรรงบประมาณ 52,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และ สิทธิลดหย่อนภาษี 25% นอกจากนี้ ธนาคารกลางสหรัฐฯมีแนวโน้มยุติการขึ้นดอกเบี้ย ส่วนญี่ปุ่น เริ่มมีการผ่อนคลายนโยบายการเงิน ทำให้นักท่องเที่ยวกลับมามากขึ้นหลังยกเลิกมาตรการโควิด และมีแนวโน้มการปรับขึ้นค่าแรง





ขณะที่จีนเข้าสู่ภาวะเงินฝืด คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน (NDRC) จึงพยายามรักษาเสถียรภาพการลงทุนในภาคเอกชน สร้างความร่วมมือให้แก่ภาคเอกชนในโครงการสำคัญของภาครัฐ กระตุ้นการบริโภคให้คนกลับเข้าระบบมากขึ้น เช่น โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเกษตรสมัยใหม่ ด้านพลังงานสะอาด รวมถึงสนับสนุนการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าและไฮบริด เมื่อเศรษฐกิจจีนฟื้นตัวขึ้น จะทำให้ยอดการส่งออกไทยปรับตัวดีขึ้น และน่าจะเริ่มเห็นการขยายตัวของการส่งออกยางล้อในไตรมาสที่ 4

นอกจากนี้ยังมีปัจจัยบวกอีกตัวคือ ประเทศต่างๆ ที่มีสต็อกยางจัดเก็บไว้กำลังจะหมดอายุ และมีปริมาณเหลือไม่มาก ขณะที่อินเดียความ ต้องการยางเพิ่มขึ้น รวมถึงจีนที่ต้องฟื้นฟูประเทศหลังน้ำท่วม ยิ่งหากสงครามรัสเซีย-ยูเครนจบลง จะทำให้ต้นทุนปุ๋ยลดลง เหล่านี้จะเป็นปัจจัยบวกที่ทำให้ราคายางบ้านเราดีขึ้น